

# Phát huy hiệu quả các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Để phòng, chống dịch Covid-19, cùng với thực hiện cách ly toàn xã hội, các cấp, các ngành đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có việc lập chốt kiểm soát trên các trục đường ra vào cửa ngõ các địa phương để điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt, sớm sàng lọc những người nghi nhiễm và có giải pháp phù hợp... Cách làm triệt để này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhận được sự đồng tình của người dân.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, ngày 1/4/2020, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập 7 chốt kiểm soát đặt tại cửa ngõ ra vào tỉnh với 189 thành viên, chốt chặn tại cầu Tân Đề, cầu Nghìn, cầu Hiệp, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương, cầu La Tiến và cầu sông Hòa. Mỗi chốt có 27 cán bộ của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và Cục Quản lý thị trường, chia thành 3 ca trực 24/24 giờ. Theo thống kê từ ngày 1 - 13/4, 7 chốt kiểm soát đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh đã yêu cầu dừng hơn 23.000 phương tiện, kiểm tra và đề nghị khai báo y tế đối với 33.167 người; qua đó đã phát hiện 23 trường hợp có yếu tố dịch tễ. Đồng



Lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện vào điểm khai báo y tế.

thời, 7 chốt đã yêu cầu 1.514 phương tiện đến từ địa phương có dịch quay trở lại.

Thiếu tá Nguyễn Hòa Hiệp, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn cho biết: Trong những ngày qua, các lực lượng đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng phương tiện phù hợp nên việc kiểm tra bảo đảm yêu cầu, không xảy ra tình

trạng ùn tắc giao thông. Tại điểm chốt cầu Nghìn, các phương tiện lưu thông rất đông, trung bình một ngày lực lượng chức năng kiểm tra gần 500 phương tiện. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện 6 trường hợp có thân nhiệt cao phải đưa vào khu cách ly để theo dõi và yêu cầu hàng trăm phương tiện đến từ các địa phương có dịch không được vào tỉnh.

Cùng với các chốt cửa ngõ của tỉnh, các huyện, thành phố đã thành lập 17

tổ tuần tra với 199 thành viên; các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ tự quản để phòng, chống dịch Covid-19. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, các tổ tuần tra, tổ tự quản đã nhắc nhở các trường hợp không đeo khẩu trang, yêu cầu không tập trung đông người, đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Tập trung rà soát số người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh về,

trong đó đã phát hiện 5.661 người và có phương án theo dõi y tế.

Đại úy Bùi Khánh Biên, Trưởng Công an xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho biết: Công an xã đã tham mưu UBND xã và phối hợp với các thôn thành lập 6 tổ tự quản của thôn và 1 tổ phân ứng nhanh của xã. Thành viên các tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò, hoạt động với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phát hiện, quản lý người đi vào thôn và các khu dân cư, yêu cầu khai báo y tế kịp thời. Đến nay, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Thanh Tân được cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm túc.

Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các tổ công tác đã phạt cảnh cáo 27 trường hợp, phạt hành chính 163 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền trên 27 triệu đồng. Xử phạt hành chính đối với chủ quán Đức cafe tại thôn Đa Phú, xã Thống Nhất (Hưng Hà) 5 triệu đồng; xử phạt một chủ quán bi-a tại xã Thụy Văn (Thái Thụy) 5 triệu đồng. Cá biệt, trong quá trình kiểm tra y tế đã có trường hợp không chấp

hành, có hành vi chống đối. Điển hình: đối tượng Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú tại xã Tây Đô (Hưng Hà) điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi cán bộ làm nhiệm vụ yêu cầu Mạnh đeo khẩu trang và khai báo y tế Mạnh không chấp hành mà còn có nhiều lời nói lăng mạ, xúc phạm và dùng ghế inox hành hung người lái chốt kiểm soát. Đối tượng Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1982, trú thôn Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà) khi bị nhắc nhở phải đeo khẩu trang để phòng dịch đã dùng dao đuổi chém cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm soát. Hai đối tượng trên đều đã bị khởi tố, xử lý hình sự. Riêng Trần Văn Mạnh đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà đã xử phạt 9 tháng tù giam.

Sau 2 tuần triển khai các chốt, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy, hầu hết người dân, lái xe qua các chốt kiểm soát đều có ý thức hợp tác với cán bộ y tế, đo thân nhiệt, chia sẻ đầy đủ, chính xác thông tin lịch trình đi lại. Với việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, tin rằng Thái Bình sẽ kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

NGUYỄN TÙNG

## GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Vũ Việt Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo Báo cáo đã đề ra cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, trong phần nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành, theo tôi cần nhấn mạnh thêm bản chất "nhà nước của dân, do dân, vì dân". Do đó, cần bổ sung nội dung triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Kết hợp tốt việc thực hiện dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp, bổ sung các giải pháp cơ bản, khả thi trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tôi rất tâm đắc với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển mà tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới, điều đó thể hiện tinh thần chiến lược, sát thực tế, nếu thực hiện hiệu quả sẽ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực hiện song hành đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng thời, bổ sung một số giải pháp nhằm xây dựng cơ chế MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng và quản lý nhà nước, đặc biệt là tham gia vào các dự thảo hoạch định hoặc các quyết định của tỉnh liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân. Đó chính là căn cứ để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sau ban hành.

Ông Nguyễn Văn Tông, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương



Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi thấy phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX rất cụ thể, trong đó nêu rõ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung, tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Các loại hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao được đẩy mạnh triển khai; các mô hình cánh đồng lớn được tiếp tục nhân rộng... Tuy lĩnh vực nông nghiệp của Thái Bình chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nhưng trên thực tế có vị trí rất quan trọng trong đời sống của các hộ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, trong phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm tới, ngoài các giải pháp đã nêu, theo tôi nên bổ sung các giải pháp về chính sách và cơ chế đủ mạnh để phát triển nông nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái dựa trên biến đổi ngày càng phức tạp của thiên tai, dịch bệnh; đồng thời, có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng nông dân bỏ ruộng.

TU ANH

Có thời điểm, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của những chiếc loa phường, loa xã khi mà hiện nay người dân có thể tiếp cận với đa dạng phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng trong dịch Covid-19 càng thấy vị trí không thể thay thế của hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với đó là cập nhật diễn biến của dịch và cách phòng tránh nhanh nhạy, kịp thời đến đa số người dân.

Bắt đầu từ thời điểm cách ly toàn xã hội, ngày 1/4/2020, khối lượng công việc của các phòng viên của Đài TTTH Vũ Thư tăng gấp 3 lần so với trước đó. Nếu trước đây chỉ có 2 bản tin vào 5 giờ và 17 giờ thì nay có tới 6 bản tin phải thực hiện trong ngày với những bản tin có thời lượng từ 20 - 30 phút. Qua đó, cập nhật nhanh chóng diễn biến của dịch bệnh từ đồng ruộng bà con nhân dân. Ngày nào cũng nghe thông tin dịch bệnh Covid-19 từ loa truyền thanh của xã, anh Đặng Văn Bắc, xã Hòa Bình (Vũ Thư) chia sẻ: Liên tục trong ngày được nghe những thông tin về cách rửa tay, đeo khẩu trang, quy định không tụ tập nơi đông người, hạn chế ra đường...

# TRUYỀN THANH CƠ SỞ ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC CHIẾN CHỐNG Covid-19

nên anh áp dụng đầy đủ vào chính cuộc sống của gia đình. Qua đó, anh Bắc chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động tại quán ăn của gia đình theo đúng quy định của các cơ quan chức năng và tăng cường việc tập thể dục tại nhà để nâng cao sức khỏe, hạn chế đến nơi công cộng khi không thực sự cần thiết.

Còn theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Trưởng đài TTTH Vũ Thư: Trong đợt dịch này, hệ thống truyền thanh thị huyện đến cơ sở đều tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh cho người dân hiểu và nắm rõ chấp hành các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cũng như việc không tụ tập đông người. Qua khảo sát của các phòng viên, đa phần người dân đều đã nắm được những thông tin về sự nguy hiểm và lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid-19 cũng như nâng cao ý thức trong việc tiếp nhận thông tin từ các nguồn tin cậy, không



Hệ thống truyền thanh cơ sở giúp người dân nắm bắt thông tin, từ đó chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.

lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Ngoài hệ thống truyền thanh phát các bản tin đều đặn theo những khung giờ cố định trong ngày, thời điểm này, người dân ở các địa phương trong tỉnh đã quen với việc tiếp nhận thông tin từ những chiếc xe tuyên truyền lưu động. Đây là kênh thông tin giúp mỗi người dân có thể nắm bắt thông tin từ những kênh truyền thanh cơ sở là người dân được nghe thông tin dịch bệnh mọi lúc, mọi nơi, cả khi đang làm việc, lao động, sản xuất. Khi thông tin được nhắc đi nhắc lại, mọi người dễ nhập tâm, dễ nhớ, dễ biết và thực hiện các phương pháp phòng, chống... Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương): Dù hiện nay có thể tìm kiếm thông tin về dịch bệnh trên điện thoại, máy tính và theo

truyền thanh cơ sở là người dân được nghe thông tin dịch bệnh mọi lúc, mọi nơi, cả khi đang làm việc, lao động, sản xuất. Khi thông tin được nhắc đi nhắc lại, mọi người dễ nhập tâm, dễ nhớ, dễ biết và thực hiện các phương pháp phòng, chống... Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hoa, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương): Dù hiện nay có thể tìm kiếm thông tin về dịch bệnh trên điện thoại, máy tính và theo

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc mua các trang thiết bị y tế, trong đó có máy phun khử khuẩn gặp nhiều khó khăn do giá thành cao, nguồn cung hạn chế. Trước thực tế đó, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã nghiên cứu, cho ra đời máy phun khử khuẩn. Để làm, để sử dụng, chi phí sản xuất thấp song hiệu quả hoạt động của máy không thua kém những chiếc máy phun khử khuẩn có giá hàng chục triệu đồng trên thị trường.

Bác sĩ Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết: Việc phun khử khuẩn tại các bệnh viện nói chung và Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và bác sĩ, điều này lại càng trở nên cấp thiết trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Dù đã chủ động đặt mua những nguồn cung hạn chế, giá

# BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH SÁNG CHẾ THÀNH CÔNG MÁY PHUN KHỬ KHUẨN

thành cao, Bệnh viện không thể mua được máy. Để phun khử khuẩn, Bệnh viện đã đi mượn máy của một số đơn vị y tế song không thể mượn lâu bởi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đơn vị nào cũng cần phải sử dụng. Trước tình hình đó, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính đã mượn máy về nghiên cứu, đồng thời tham khảo thông tin từ các trang mạng. Dù không được đào tạo bài bản về cơ khí, chưa qua trường lớp chế tạo máy nhưng với tinh thần cùng cả nước chống dịch, cán bộ Bệnh viện khẳng định quyết tâm có thể chế tạo được máy. Kích lệ tinh thần của cán bộ, nhân viên, Bệnh viện đã tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí. Sau 2 ngày làm việc tích



Máy phun khử khuẩn được phun thử nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

cực, vừa nghiên cứu, vừa chế tạo, chiếc máy đầu tiên đã ra đời trong niềm vui của tất cả cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Máy phun khử khuẩn được chế tạo từ những

nguyên vật liệu cũ như: vỏ ấm điện siêu tốc cũ, bầu gió, can nhựa, mô tơ công suất 1.400W, hệ thống béc phun, bơm kim tiêm, chụp tu điện quạt trần, ống lọc... Sau khi hoàn thiện

máy có trọng lượng nhẹ, khoảng 3kg để vận chuyển. Nguyên tắc hoạt động của máy rất đơn giản, sau khi chuẩn bị sẵn can nhựa có chứa dung dịch Cloramin B, người dùng chỉ cần cho ống dẫn vào can qua 1 lỗ nhỏ đã đục sẵn rồi bật nút khởi động máy. Khi khởi động, máy sử dụng động cơ đẩy công suất lớn, hóa chất tu động hút theo luồng gió đẩy ra ngoài dưới dạng sương.

Anh Phạm Hồng Thái, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình chia sẻ: Ngày 6/4, cán bộ Phòng quyết định bắt tay vào chế tạo. Mỗi người một công đoạn từ mua nguyên vật liệu, chuẩn bị các bộ phận để lắp ghép, hàn xi, lắp mô tơ điện... Tất cả các công đoạn đều được

cán bộ Bệnh viện làm thủ công do các xưởng cơ khí đều đã đóng cửa. Khó nhất trong công đoạn chế tạo máy là làm cánh quạt và béc phun. Đây cũng được coi là trái tim của máy, giúp máy phun hóa chất dạng sương và hoạt động ổn định. Việc cải tiến quạt gió cũng được thực hiện nhiều lần để lượng gió ra, vào phù hợp. Sở với chiếc máy đầu tiên được chế tạo, những chiếc máy phun khử khuẩn sau ngày càng được cải tiến nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng. Giá thành sản xuất của máy rẻ hơn hàng chục triệu so với các loại máy có bán trên thị trường.

Ưu việt của máy phun khử khuẩn là gọn nhẹ, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Máy có thể phun khử

khẩu ở mọi nơi như: bệnh viện, bến xe, trường học, cơ quan, đơn vị. Người sử dụng chỉ cần đặt máy ngay tại cửa phòng và bật công tắc khởi động mà không phải mất sức đeo bình phun. Trong 3 - 5 phút, máy có thể phủ kín hóa chất trên các bề mặt của căn phòng giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Điểm nổi bật của máy là hạt phun dạng sương, có thể phủ kín, không gây ướt bề mặt nhưng lại đi sâu vào được cả ngóc ngách nhỏ. Do phun dạng sương nên tiết kiệm dung dịch khử khuẩn. Ngoài ra, máy sử dụng, thay thế bởi nguồn nguyên liệu để tìm kiếm trên thị trường.

Bác sĩ Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cho biết thêm: Hiệu quả sử dụng của máy được khẳng định sau một thời gian phun thực tế tại Bệnh viện. Hiện nay, mỗi ngày, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính của Bệnh viện có thể chế tạo được 2

máy. Từ sản phẩm ban đầu ra đời ngày 6/4, đến ngày 13/4 Bệnh viện đã chế tạo thêm được 10 máy phun khử khuẩn để trao tặng cho các bệnh viện trong tỉnh.

Với mong muốn phát huy tối đa những ưu điểm, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính đang dự định nâng cấp và tối ưu hóa hơn công dụng của máy và có kế hoạch nâng công suất của máy lên 3 - 4 lần để có thể phun khử khuẩn tại hành lang Bệnh viện, đồng thời nghiên cứu giảm độ ồn của máy.

Không được đào tạo bài bản về cơ khí nhưng bằng tinh thần, trách nhiệm, những nhà sáng chế không chuyên của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã cho ra đời sản phẩm máy phun khử khuẩn đáp ứng nhu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Làm việc không quản ngày đêm vất vả, niềm vui với họ là được chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19.

HOANG LANH